

Số 785-CV/ĐU

Về hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW  
ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị tăng cường  
công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng  
yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Kính gửi: Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc

Thực hiện Hướng dẫn số 106-HD/BTGTU ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc (Chỉ thị số 28-CT/TW), Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đảng bộ, chi bộ tổ chức thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW như sau:

## 1. Mục đích, yêu cầu

1.1. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, coi đây là nội dung đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị thành phố để tạo sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

1.2. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 28-CT/TW và Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị đến từng chi bộ; bảo đảm nguồn lực cho công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

1.3. Tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất với việc thực hiện các chủ trương của Đảng về chính sách xã hội, y tế, giáo dục, xây dựng gia đình và phát triển văn hóa, con người tại Thành phố Hồ Chí Minh.

## 2. Nội dung trọng tâm

Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc căn cứ nội dung Chỉ thị số 28-CT/TW và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đặc điểm, tình hình cụ thể của đơn vị, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị phù hợp với thực tiễn của đơn vị, tập trung vào các nội dung trọng tâm:

2.1. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động. Cung cấp thông tin, tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn, nhân rộng các mô hình bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em. Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong tuyên

truyền chủ trương, chính sách, pháp luật, kiến thức, kỹ năng về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Biểu dương, nhân rộng các phong trào, mô hình, sáng kiến, tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em trên địa bàn thành phố.

**2.2.** Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa chủ trương của Đảng về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em sát với thực tiễn cơ quan, đơn vị; xác định trách nhiệm cụ thể của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; quan tâm phát triển hệ thống phúc lợi xã hội, cung cấp dịch vụ xã hội cho trẻ em chất lượng, hiệu quả; xây dựng và thực hiện các tiêu chí gia đình, nhà trường, xã hội an toàn, lành mạnh, thân thiện với trẻ em; phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em dưới 5 tuổi. Triển khai có hiệu quả Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em, các chiến lược, chương trình về dinh dưỡng, phòng ngừa giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật, chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi và các chương trình, kế hoạch khác có liên quan đến trẻ em; phát triển hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em, hệ thống tư pháp thân thiện với trẻ em và người chưa thành niên.

**3.3.** Đổi mới cơ chế, chính sách xã hội hoá, khuyến khích, huy động tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, xã hội tham gia, phối hợp thực hiện tốt các chính sách, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp, mô hình chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tạo sự đồng bộ trong thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật, bảo đảm trẻ em phải là trung tâm của chính sách, chiến lược phát triển. Kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác trẻ em theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Thực hiện phân cấp, phân quyền, điều phối, phối hợp đối với các cơ quan, đơn vị làm công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Thường xuyên giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quyền và giải quyết các vấn đề về trẻ em; kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW và các văn bản liên quan đến trẻ em.

## **II. HÌNH THỨC THỰC HIỆN**

**1.** Ban Tuyên giáo Đảng ủy Sở triển khai, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 28-CT/TW đến tất cả các đơn vị cơ sở; theo dõi, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai và kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện tại các đơn vị cơ sở trực thuộc.

**2.** Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị kết hợp với hoàn thiện cơ sở dữ liệu về trẻ em liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia và thành phố về dân cư, thực hiện cải cách hành chính, các chương trình hành động quốc gia vì trẻ em, các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thực hiện tốt công tác tuyên truyền và đẩy mạnh tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

**3.** Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, chuẩn bị cho trẻ sống có trách nhiệm, thực hiện bốn phạm vi gia đình, nhà trường, cộng đồng, xã hội, quê hương, đất nước phù hợp với lứa tuổi, cấp học, bậc học.

Trên đây là hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo; đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Đảng ủy.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Sở Giáo dục và Đào tạo,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



**Nguyễn Huỳnh Long**